

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 693 /UBND-KGVX
V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có
hiệu quả công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn thành
phố trong tình hình mới

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Giám đốc Sở;
- Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đồng kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 104-CV/TU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Thành
ủy Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ
theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt triển khai thực hiện
nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ tại văn bản nêu trên.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức
thực hiện. *mm*

(Gửi kèm Công văn số 104-CV/TU nêu trên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- Thành viên BCĐ TP;
- VP UBND TP (2,3,4, 7);
- Công TTĐT TP;
- Lưu VT, H *mm*

CVD 4483

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiến

THÀNH ỦY CẦN THƠ

*

Số 104-CV/TU

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trong cả nước; tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở vẫn còn xảy ra, khó kiểm soát, nhất là đối với các địa phương có biên giới tiếp giáp, gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất cao. Để tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân thành phố.

2- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp. Đồng thời, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố, cũng như của các địa phương.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định pháp luật, góp phần tạo tính răn đe và nâng cao tinh thần chủ động, ý thức cảnh giác của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, với phương châm “đi từng ngõ, rẽ từng nhà, rà từng đối tượng”, đảm bảo chặt chẽ, không bỏ sót đối tượng.

- Chỉ đạo Sở Y tế thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho thành phố những biện pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; đặc biệt là tập trung phối hợp triển khai thực hiện rà soát các đối tượng có đi đến và trở về từ các địa phương có dịch trong cả nước, nhất là những trường hợp có liên quan đến nhập cảnh trái phép từ Campuchia, kịp thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xử lý có hiệu quả theo đúng quy định. Tiếp tục hướng dẫn người dân khai báo y tế và có biện pháp xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp cố tình không khai báo y tế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

4- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho thành phố có các phương án phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với từng cấp độ và diễn biến của dịch bệnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực từ con người đến các cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế,... để ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước mọi hình huống của dịch bệnh.

5- Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp né tránh, không trung thực trong khai báo y tế, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, nắm chắc việc người ngoài thành phố đến lưu trú tại thành phố phải thực hiện khai báo đúng quy định của ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

6- Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ phát huy vai trò xung kích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác cách ly tập trung tại các điểm cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quản lý.

7- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin, phổ biến đến cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nâng cao tinh thần cảnh giác đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội không để dịch bệnh Covid-19 xảy ra, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

8- Các quận ủy, huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực trong phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, nắm tình hình các trường hợp từ nơi khác đến, lưu trú tại địa phương, tiến hành thực hiện nghiêm túc các thủ tục kiểm tra y tế, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả theo đúng quy định.

9- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các ngành chức năng có liên quan cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, định hướng dư luận, tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu